



ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ทหารเรือเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 29 /Nov/ 2016

เมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามและผู้บัญชาการสูงสุดของสามเหล่าทัพ โดยท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ความก้าวหน้าและความสามารถของกองทัพเรือในด้านต่างๆของทรพยากรมมนุษย์ การบัญชาการและการเทคนิคเป็นที่สิ่งที่น่ายกย่อง และเน้นย้ำถึง "ความสำคัญของการบรรลุแผนงาน " และ "ความแข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงการริบร้อนในการทำงาน" และเสริมกล่าวว่า สิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนคือ "ความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง" และ "ไม่ยอมจำนนต่อข้อจำกัด "

การพบปะครั้งนี้เนื่องในวาระวันกองทัพเรือ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เดือนออซร์ ซึ่งท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงความสำคัญของการเดินทางเรือในการพัฒนาของบางประเทศ ว่า ประเทศของเราเป็นพรหมแดนทางทะเลที่กว้างใหญ่และนอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการเดินทางเรือ ดังนั้นความแข็งแกร่งและอำนาจของกองทัพเรือของสาธารณรัฐอิสลามควรจะต้องอยู่ในสถานะของ "ความสมดุลของระบบอิสลามและประวัติศาสตร์ของประเทศ"

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การปรากฏตัวที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพของกองทัพเรือในน่านน้ำอิสระเป็นการสำแดงขีดความสามารถและพลังอำนาจของประเทศ และกล่าวเสริมว่า ควรเพิ่มการปรากฏตัวที่ยังอีกในเขตบริเวณน่านน้ำอิสระให้มากขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุดได้ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีการติดตามโปรแกรมแผนงานและการทำงานเพื่อให้บรรลุผลและประสบความสำเร็จ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า การทำงานไม่สำเร็จจะก่อให้เกิดคำถามและอุปสรรคปัญหาตามมา แต่ที่น่าเสียดายที่ในวันนี้สภาพเช่นนี้สามารถพบเห็นในบางหน่วยงานและองค์กรในประเทศ ซึ่งท่ามกลางปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของเงินเดือนเงินบำนาญ และนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ และผลของการดำเนินการตามกฎหมายมันไม่เป็นที่ชัดเจนให้กับประชาชนและคำถามก็ยังค้างคาใจในใจของประชาชน

ความจำเป็นที่จะต้อง "ระมัดระวังในความมั่นคงและหลีกเลี่ยงการริบร้อนและความประมาทในการทำงาน "เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้นำสูงสุดได้ย้ำถึงในครั้ง นี้ และกล่าวเสริมว่า งานทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นและมั่นคง เนื่องจากการริบร้อนในการทำงานจะก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหา แต่ที่น่าเสียดายมีตัวอย่างให้เห็นในเรื่องนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงกรณีของการเจรจันิวเคลียร์ ว่า ในการเจรจาครั้งนั้นมีการพูดคุยอย่างมากมาต่อประเด็นการค้าบาตร ทว่าในวันนี้ในรัฐสภาอเมริกามีการยกประเด็นเรื่องการต่ออายุของการคว่ำบาตร และอ้างว่าเหล่านี้ไม่ได้คว่ำบาตร แต่เป็นการต่ออายุการคว่ำบาตร !

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า "เริ่มต้นการคว่ำบาตร" กับ "เริ่มต้นใหม่หลังจากสิ้นสุดของเวลา" นั้นมันไม่มีความแตกต่างกัน และครั้งที่สองก็เป็นการคว่ำบาตรเช่นกัน และเป็นการละเมิดโดยก่อนหน้านี้จากฝ่ายตรงกันข้าม

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นเนื่องจากการริบร้อนในการทำงาน เมื่อเราเร่งรีบที่จะทำให้การทำงานเสร็จเร็วเพื่อจะไปถึงเป้าหมายทำให้เราละเลยในรายละเอียด และบางครั้งด้วยการละเลยในรายละเอียดทำให้เกิดการละเมิดและจะเป็นจุดจบในการทำงาน ดังนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยการดำเนินงานที่สงบมั่นและมั่นคงและความรวดเร็วที่เหมาะสม